



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวศ.) และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวศ.)

ตามที่ได้มีการประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวศ.) และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวศ.) และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย ๑

ข) กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย ๒

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/aeri และ www.doa.go.th (หน่วยงานในสังกัด ⇨ ส่วนกลาง ⇨ กองการเจ้าหน้าที่ ⇨ ข่าวสาร ⇨ ข่าวสอบ)

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ทักษะ สมรรถนะ ก็ได้

๔. การเข้ารับ...

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า ห้องสำหรับการประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๓ ผู้สอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนด ในตารางการประเมิน

๔.๔ เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สำหรับการประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวุฒิพล จันทร์สระคู)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวศ.)

ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>
๗๒๐๐๐๑	นางสาวปัญจรัตน์ พันบุญ
๗๒๐๐๐๒	นางสาวภาณุชานาฏ สันทลี
๗๒๐๐๐๓	นายภูวัตร อินชัย
๗๒๐๐๐๔	นางสาวกฤติญา ว่องธารักษ์
๗๒๐๐๐๕	นางสาวเบญจมาศ มลิวัลย์
๗๒๐๐๐๖	นายกานต์นภัส ศรีอรุณ
๗๒๐๐๐๗	นางสาวกัลยา กุศลสง
๗๒๐๐๐๘	นางสาวนันทกา จักรไชย
๗๒๐๐๐๙	นางสาวกาญจนา สีเนตร
๗๒๐๐๑๐	นายยุทธนา มีโต
๗๒๐๐๑๑	นายประจักษ์พล พรหมน้อย
๗๒๐๐๑๒	นายวิระพงษ์ วิปุละ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>
๗๑๐๐๐๑	นางสาวจันทิรา โอชาพงศ์
๗๑๐๐๐๒	นางสาวพันธ์ทิพย์ ทั้งสุวรรณ
๗๑๐๐๐๓	นางสาวณัฐนิชา อยู่จ้อย
๗๑๐๐๐๔	นางสาวกนิษฐา มอญเก่า

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวศ.)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สมัคร
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม	ลำดับที่ ๗๒๐๐๐๑ - ๗๒๐๐๑๒
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม	ลำดับที่ ๗๑๐๐๐๑ - ๗๑๐๐๐๔